

ข้าพเจ้า นางนวลทิพย์ ช้างจวง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ขอรับรองว่า เอกสารประกอบการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๖ นี้ เป็นเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จริง



(นางนวลทิพย์ ช้างจวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย



ที่ สป ๘๑๘๐๑/ว๐๙๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๙๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย / ผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาน้อยทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศ เรื่องรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวน ๑

ชุด

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบและมีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศาล จันทரசาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ส่วนงานกิจการสภา อบต.เขาน้อย

โทร./โทรสาร ๐๓๖-๗๘๘๖๐๒

E-mail : www.khaonoi.com

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โทร. ๐๓๖ - ๗๘๘๖๐๒

ที่ ๒๕๖๕

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตติดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทราบ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและมีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงขออนุญาตติดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(ลงชื่อ)

เอมอร ยอดสุรินทร์

(นางสาวเอมอร ยอดสุรินทร์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ความเห็นของประธานสภาฯ/คำสั่ง

- อนุมัติ

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวตรีทิพย์นิภา แร่ป้อง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่

๑

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยฝ่ายบริหารแจ้งเรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย และเรื่องอื่น ๆ นั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ จึงประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยมีมติรับรองแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวตรีทิพย์นิภา แร่ป่อง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ปิดประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕



(ลงชื่อ)  ผู้ปิด

ประกาศ

(นางสาวสำเร็จ กลิ่นหอม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและลงนามแล้ว ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติให้การรับรองไปแล้ว นั้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงขอประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวตรีทิพย์นิภา แร่ป้อง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

รายนามพรรคการเมืองสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในเขตภาคใต้

ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 1.

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมของคณะกรรมการเลือกตั้งภาคใต้

ผู้สมัคร

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	พรรคการเมือง
1	นางสาวสิริพรนิรมิต นรน้อย	พรรคการเมืองสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในเขตภาคใต้	
2	นายสง่า สิงห์จันทร์	พรรคการเมืองสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในเขตภาคใต้	อบ
3	นายอดิเดช นนตา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1	
4	นายสมคิด นันทนตา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2	
5	นายวิฑิตชัย อธิสุข	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4	วิฑิตชัย อธิสุข
6	นายวิฑิตชัย อธิสุข	นายก อบต. หมู่ที่ 1	วิฑิตชัย อธิสุข

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	พรรคการเมือง

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ

สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ทุกท่าน ดิฉันนางสาวเอมอร ยอดสุรินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ ๕ ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒] มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

บัดนี้ มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้มีสมาชิกฯ ผู้มาประชุม จำนวน ๖ ท่าน จากจำนวนทั้งหมด ๖ ท่าน จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖ ท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปค่ะ

ประธานสภาฯ

สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันนางสาวตรีทิพย์นิภา แร่ป้อง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บัดนี้ค่ะ

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑**ประธานสภาฯ****เรื่องที่ประธานฯ แจงให้ที่ประชุม ทราบ****๑.๑ ประกาศอำเภอลำสนธิ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕**

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ยื่นญัตติเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เพื่อให้พิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เนื่องจากในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญไว้

/ตั้งนั้น...

ตั้งนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงได้ร้องขอต่อนายอำเภอลำสนธิ เพื่อพิจารณาเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน และนายอำเภอลำสนธิ ได้อนุมัติการประชุมดังกล่าว แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ลำดับต่อไปดิฉันขอมอบให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา สวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ทุกท่าน ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประกาศอำเภอลำสนธิ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความจำเป็นต้องเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เพื่อเสนอพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) และขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย แต่เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสามัญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงขออนุญาตเปิดประชุมสภาฯ ต่อนายอำเภอลำสนธิ ขอให้กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

นายอำเภอลำสนธิ พิจารณาเห็นสมควรกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศกำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงนามโดย นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์

นายอำเภอลำสนธิ

ประธานสภาฯ

๑.๒ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดิฉันขอมอบให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ

/เลขานุการสภาฯ...

เลขานุการสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของครุปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน ซึ่งอำเภอลำสนธิได้กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มสมัยประชุมวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน นั้น จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงนามโดย นางสาวตรีทิพยนิภา แร่ป่อง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

(พิจารณาร่างรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบค่ะ

เลขานุการสภาฯ

ในระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาฯ และได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทั้งหมด ๒๗ หน้า ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่า ... “ การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น..”

ดังนั้น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของมติสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ด้วยค่ะ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปค่ะ ท่านประธาน ค่ะ

/ประธานสภาฯ...

ประธานสภาฯ ค่ะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคแรก ... “ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น..... ” และรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ฝ่าฝืนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ก็ได้จัดทำไว้ทั้งหมด ๒๗ หน้า ด้วยกัน และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วจึงได้สำเนาให้สมาชิกสภาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วเพื่อให้สมาชิกสภาได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาฯ รับรองรายงานการประชุมนั้น ดิฉันขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว หากจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมก็เสนอต่อสภาได้เลยค่ะ

ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ แล้วมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม่ค่ะ ขอเชิญเสนอได้ค่ะ

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ

ประธานสภาฯ ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กันมาพอสมควรแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ดิฉันจึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ จึงขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วหรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ มีความเห็นว่ารับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว โดยขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

- จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๖ ท่าน
- จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม ๖ ท่าน
- รับรอง ๖ ท่าน
- งดออกเสียง - ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภา ฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ทราบด้วย ค่ะ

นายก อบต. ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวิศาล จันทร์ศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ขอเรียนยุติเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่แล้ว ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ของแต่ละหมู่บ้าน ได้เสนอยุติถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาน้อย

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

เหตุผลและความจำเป็น

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยังไม่ครอบคลุม และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนองแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

/๒) คณะกรรมการ...

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศต่อไป

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้ดำเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เมื่อดำเนินการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) และนำแผนดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) เข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม ทราบ ครับ

**รภัสสา อานันท์ธนา
นักวิเคราะห์**

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวรภัสสา อานันท์ธนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ซึ่งบัดนี้ได้มีการจัดทำร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ดูแล้วนะค่ะ ขอให้ทุกท่านดูตามเอกสารตามไปด้วย นะค่ะ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)

แผนงาน	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา									๑๘	๓,๔๘๖,๕๐๐	๑๘	๓,๔๘๖,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๘	๓,๔๘๖,๕๐๐	๑๘	๓,๔๘๖,๕๐๐

/รายละเอียด...

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) จำนวน ๑๘ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการปรับเกรด - บดทับแน่น หมู่ที่ ๑ บ้านปรางค์น้อย สายบ้านนายเอก จันทา ซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการปรับเกรด - บดทับแน่น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางเหรียญ ศรีวิเชียร ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๕๙,๐๐๐ บาท
เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางอัญชัญ ตั้งพรหม ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ สายเข้าซอยสุดหล่อ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท
เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายประเสริฐ นาห้วยทอง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๘ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท
เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายสุดหล่อ คงเสมา ซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท
เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

/๗. โครงการ...

๗. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ สายโป่งนกเป่า (ช่วงบ้านนางวันทิพ พุทธาไธ) ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๑๘๕,๐๐๐ บาท

เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๘. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านปรางค์น้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายวีระ แสไพศาล ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘.๒๕ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท

เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์น้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒ สายกลางบ้าน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท

เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๐. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายนพภา ช้างน้อย ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๑ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางสังวาล บังสี ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๙,๐๐๐ บาท

เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ ๔ สายวัดถ้ำศรีบัว ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐ บาท

เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านเหวตาบัว หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายลอง ชันนาค ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวตาบัว หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายคำพอง ภูหมื่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร) งบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ บาท
เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๕. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ ALL IN ONE ขนาด ๔๐๐ WATTS ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๖๐ จุด หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาน้อย งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท
เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๖. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร แบบที่ อบต. เขาน้อย กำหนด งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๗. โครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปา บ้านหนองช้างหล่ม (บ้านฉาง) หมู่ที่ ๓ สายจากวัดบ้านฉาง ถึง บ้านนายมนูญ โมกศิริ ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตร โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕ ขนาด คก. ๒ นิ้ว งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๘. โครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ ซอยสุดหล่อ โดยการเปลี่ยนถังเก็บน้ำ ที่ชำรุดจำนวน ๒.๐๐ ถัง ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร และเปลี่ยนระบบท่อต่อจุดน้ำประปา ที่ชำรุด ตามที่ แบบที่ อบต.เขาน้อยกำหนด งบประมาณ ๓๔,๕๐๐ บาท
เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)

รายละเอียดครุภัณฑ์เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ดังนี้

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑. **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท (สำนักงานปลัด นักพัฒนาชุมชน)
๒. **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท (สำนักงานปลัด นักพัฒนาชุมชน, นักทรัพยากรบุคคล) (กองคลัง งานจัดเก็บรายได้)
๓. **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ราคาเครื่องละ ๒,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด อธิการ)
๔. **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด นักทรัพยากรบุคคล)
๕. **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๒ ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง งานจัดเก็บรายได้)
๖. **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ ราคาเครื่องละ ๘,๙๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง งานจัดเก็บรายได้)

ประเภทครุภัณฑ์สนาม

๑. **ครุภัณฑ์สนาม** เต็นท์ผ้าใบ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ราคาหลังละ ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ หลัง (สำนักปลัด)
๒. **ครุภัณฑ์สนาม** เต็นท์ผ้าใบ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ราคาหลังละ ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ หลัง (สำนักปลัด)

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑. **ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต ราคาหลังละ ๖,๔๐๐ บาท จำนวน ๑ หลัง (สำนักปลัด)

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑. **ครุภัณฑ์การเกษตร** เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง รวมเป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท (กองช่าง)
๒. **ครุภัณฑ์การเกษตร** เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาด ๒ แรงม้า ราคา ๒๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑. **ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ** ชุดเครื่องเสียงลากจูงพร้อมไมโครโฟน ราคาเครื่องละ ๖,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)

- ประธานสภาฯ** ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประกอบกับเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว ลำดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับดังกล่าว
- ที่ประชุม** ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบตามระเบียบที่ได้วางไว้ อย่างละเอียดเป็นเวลานานพอสมควร
- ประธานสภาฯ** ขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)
- จำนวนสมาชิกสภา ฯ ทั้งหมด ๖ ท่าน
 - จำนวนสมาชิกสภา ฯ ในห้องประชุม ๖ ท่าน
 - เห็นชอบ ๖ ท่าน
 - งดออกเสียง - ท่าน
- ประธานสภาฯ** สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย แห่งนี้ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) เป็นเอกฉันท์
- นายก อบต. ฯ** ขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ที่เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)
- ระเบียบวาระที่ ๔** **ร่างญัตติข้อบัญญัติที่เสนอใหม่**
- ที่ประชุม** - ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๕** **เรื่องอื่น ๆ**
- ประธานสภาฯ** ด้วยระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะนำเสนอในที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญเสนอได้ค่ะ
- ประธานสภาฯ** เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ไม่มีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถาม ดิฉันขอนัดประชุมท่านสมาชิกสภาฯ ในการประชุมสภามัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย แห่งนี้

/ดิฉันขอขอบ....

ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ขอบคุณค่ะ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ.....นางอรุณ วัฒนศิริ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเอมอร ยอดสุรินทร์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ตรวจแล้ว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓

(ลงชื่อ).....*ab*.....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสง่า กิ่งจันทร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ).....*สมาน บุนนาค*.....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอัคเดช บุนนาค)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ).....*วิลาภัย สิริสุข*.....กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม
(นางวิลาภัย สิริสุข)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ ๔

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในคราวการประชุมสภา.....

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวตรีทิพย์นิภา แร่ป้อง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย